

(สำเนา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) รายละเอียดตามที่ อบต.แพรทนามแดง กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง และประเภทสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) รายละเอียดตามที่ อบต.แพรทนามแดง กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. จัดซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใส่เครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง (สารเคมีกำจัดยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก ต้องประกอบด้วยสารเคมีผสมประกอบด้วย Deltamethrin ๐.๕% w/v และ S-bioallethrin ๐.๗๕% w/v และสารเสริมฤทธิ์ Piperony butoxide ๑๐% w/v โดยต้องผ่านการรับรอง จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๑๒ ลิตร/ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญรอดพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. จัดซื้อสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ทรายเคลือบสารที่มีฟอส) ชนิดบรรจุซอง ซองละ ๕๐ กรัม (สารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงพาหนะนำเชื้อไข้เลือดออก ต้องเป็นทรายเคลือบสารที่มีฟอส ๑% (Temephos ๑% W/W) โดยต้องผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๕ ลัง (ลังละ ๕๐๐ ซอง) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านบุญรอดพาณิชย์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวมเป็นเงิน ๒๘,๕๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ทวีป อมศิริ

(นายทวีป อมศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรทนามแดง

สำเนาถูกต้อง

พิเชฐ จันทน์จรัส

(นายพิเชฐ จันทน์จรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

โดย นายพิเชฐ จันทน์จรัส ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแพรภนามแดง